

สายการบินเอทีฮัดเป็นพันธมิตรร่วมกับสโมสรฟุตบอลเมลเบิร์น ซิตี้ เพื่อร่วมกันก้าวไปสู่อีกระดับ

- ประกาศถึงข้อตกลงสนับสนุนร่วมกันในเกมการแข่งขัน สุนได เอ-ลีก เป็นระยะเวลา 5 ปี
- สายการบินเอทีฮัดสร้างแบรนด์ให้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับทั้งทีมเหย้าและทีมเยือน
- ร่วมกันริเริ่มจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับโรงเรียนให้แก่เยาวชนและแฟนบอล

สโมสรฟุตบอลเมลเบิร์น ซิตี้ ได้ประกาศว่าสายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรหลักของสโมสรฯ

ข้อตกลงระยะเวลา 5 ปี และอุปกรณ์สำหรับทีมรูปแบบใหม่ได้เผยโฉมแล้วในวันนี้ โดย มร. สก็อต มัสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรฟุตบอลเมลเบิร์น ซิตี้ และมร. เจมส์ โฮแกน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเอทีฮัด ณ AAMI พาร์ค โฮม สเตเดียม ของสโมสรฟุตบอล

มร.เจมส์ โฮแกน กล่าวว่า “สายการบินเอทีฮัด และเมืองเมลเบิร์นนั้นมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น เพราะไม่เพียงแต่เป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเครือข่ายการบินระดับโลกของเรา แต่ยังเป็นบ้านของเอทีฮัดสเตเดียม แหล่งรวมความบันเทิงและการแข่งขันกีฬายอดนิยมประจำเมลเบิร์นอีกด้วย

“การริเริ่มเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลเมลเบิร์น ซิตี้ นับเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับเมืองใหญ่แห่งนี้ และเราหวังว่าจะช่วยสนับสนุนสโมสรและกองทัพแฟน ๆ ให้เอาชนะการแข่งขันสุนได เอ-ลีกได้

“นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อประวัติพันธมิตรทางด้านกีฬาของเรา ซึ่งได้แก่ คีกรการแข่งขัน บาร์เคลส์พรีเมียร์ลีก ลีกแชมเปียนส์ สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิตี้ รวมทั้งพื้นที่ ณ เอทีฮัด สเตเดียม ในเมืองแมนเชสเตอร์อีกด้วย”

ม.ร. สก็อต มัันน์ กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในสิ่งที่เราสร้างขึ้น ณ เมืองเมลเบิร์น และการเป็นพันธมิตรร่วมกับสายการบินเอทิฮัด ได้ต่อยก้าการเติบโตของเราทั้งในและนอกสนาม”

ในส่วนขอโอกาสด้านแบรนด์ มร.โฮแกน และมร. มัันน์ ได้กล่าวถึงความคิดริเริ่มที่ใหญ่ขึ้น โดยสายการบินเอทิฮัดและสโมสรฟุตบอลเมลเบิร์นจะดำเนินการร่วมกัน อันได้แก่ การก่อตั้งโรงเรียนฟุตบอลสำหรับเยาวชน การแข่งขันทั่วไปของแฟน รวมไปถึงบัตรโดยสารเครื่องบินราคาพิเศษสำหรับสมาชิกและแฟนสโมสร

ทีมนักฟุตบอลและผู้จัดการทีมของเมลเบิร์น ซิตี้ จะเดินทางโดยสายการบินเอทิฮัด ผ่านกรุงอาบู ดาบี สำหรับช่วงเปิดฤดูกาลของสโมสรในประเทศอังกฤษที่เดินทางออกจากเมลเบิร์นในคืนของวันจันทร์ ที่ 7 กรกฎาคม

ศึกฮุนได เอ-ลีก จัดขึ้นโดยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย (FFA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2547 และเริ่มการแข่งขันฤดูกาลแรกในปีพ.ศ. 2548 ปัจจุบัน เอ-ลีก ประกอบด้วยทีมฟุตบอลทั้งสิ้น 10 ทีม และเกมส์การแข่งขันของฤดูกาลอยู่ระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ปิดฉากการแข่งขันสูงสุดในรอบสุดท้าย

สายการบินเอทิฮัดให้บริการเที่ยวบินรายวันระหว่างฐานการบิน ณ สนามบินนานาชาติ กรุงอาบู ดาบี และบรีสเบน เมลเบิร์น และซิดนีย์ สายการบินฯ ให้บริการเลานจ์ประจำที่นั้งชั้นเฟิร์ส คลาส และชั้นบิสิเนส คลาส ที่ท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์ และจะเปิดทำการอีกแห่ง ณ ท่าอากาศยานเมลเบิร์น ในครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2558

นอกเหนือจากการเข้าร่วมพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลเมลเบิร์น ซิตี้ แล้ว ประวัติการเข้าเป็นผู้สนับสนุนของสายการบินเอทิฮัด ยังรวมไปถึงเอทิฮัด สเตเดียม ที่เมืองเมลเบิร์น เอทิฮัด สเตเดียม ที่เมืองแมนเชสเตอร์ สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และออล ไร์แลนด์ ซีเนียร์ เฮิร์ลลิ่ง แชมเปียนชิพ รวมไปถึงฟอร์มูล่าวัน อาบู ดาบี กรัง ปรีซ์ ของสายการบินเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัดได้รับการโหวตให้เป็นสายการบินชั้นนำระดับโลก ในงานเวิลด์ ทราเวล อวอร์ดส เมื่อปีพ.ศ. 2556